

รางวัลสื่อสิทธิเด็กปี 6

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัด "พิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2554" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ

มานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันอิศรา ดำเนินการจัดประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน นิสิตนักศึกษาด้านสื่อมวลชน นักเรียน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเด็ก ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

สำหรับรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2554 มีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทหนังสือพิมพ์, ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง, ประเภทโทรทัศน์, ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา, ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน และรางวัลพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้เป็นเนื่องจากวิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงเมื่อปลายปี 2554 คือ รางวัลสารคดี "เชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในภาวะวิกฤตน้ำท่วม ปี 2554 ประเภทสื่อโทรทัศน์"



ปีนี้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สามารถคว้ารางวัลประเภทสื่อหนังสือพิมพ์มาได้ 3 รางวัล คือ รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน

ข่าวเรื่อง "โลกมืดหลังเลนส์ อะไรก็เป็นไปได้" โดย นิภาพร ทับทูน รางวัลชมเชย จากผลงานข่าวเรื่อง "สิทธิเยาวชน คน(สกุล)ไม่ดัง" โดย ปานใจ ปิ่นจินดา และรางวัลชมเชย จากผลงานข่าวเรื่อง "ไม่เรียกรีไทร์น" โดย ชุตติมา ชื่นแจริญ

ส่วนประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมไปครองได้อีกปี จากผลงานข่าวเรื่อง "ขอสันติคืนกลับมา ที่บ้านของหนู" ส่วนรางวัลชมเชย มี 2 รางวัล จากผลงานข่าวเรื่อง "สิทธิ-เสียง แห่งความเงียบ โลกที่ด้อยกว่าของเด็กพิเศษ" โดย กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา และผลงานข่าวเรื่อง "เกมลามกเสฟเซ็กช่อนไลน์" โดย กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่น่าสนใจคือ ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน ที่มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 16 ฉบับ ปีนี้รางวัลยอดเยี่ยมตกเป็นของ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จากหนังสือพิมพ์ฟ้าใหม่ ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ หนังสือพิมพ์สันป่าตอง วิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5

อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และทูตพิเศษองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกล่าวว่า การจัดประกวดรางวัลต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 6 ปี สามารถช่วยจุดประเด็นการละเมิดสิทธิเด็กหลายแง่มุม กระตุ้นการทำงานของภาครัฐให้หันมาสนใจและส่งเสริมให้สื่อมวลชนสื่อข่าวเพื่อสิทธิเด็กอย่างสร้างสรรค์

"ปัจจุบันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กยังมีมาก แม้ว่าสื่อมวลชนเองจะพยายามปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง แต่ก็ยังมีหนังสือพิมพ์บางฉบับ รายการโทรทัศน์บางรายการ ยังไม่ให้ความใส่ใจและยังคงมองเรื่องความสำเร็จ ชื่อเสียง และตัวเงินเป็นสำคัญ จากนี้ต่อไปอยากให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องสิทธิเด็ก เมื่อพบเห็นการรายงานข่าวที่ละเมิด จะต้องพยายามปกป้องและชี้ให้สาธารณชนเห็น เพื่อให้คนที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือหากินเกิดความละอายใจ"

แม้ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กจะยังคงมีให้เห็นกันอยู่ทุกวัน แต่ทูตพิเศษขององค์การยูนิเซฟ เชื่อว่า ถ้าสังคมมีจิตสำนึกและคำนึงถึงเรื่องของสิทธิเด็กให้มากขึ้นกว่านี้ เราจะพบกับสังคมที่ดียิ่งอย่างแน่นอน